

Cách chăm sóc hoa ngọc thảo trồng trên ban công

1. Những nét nổi bật của hoa ngọc thảo

Hoa ngọc thảo còn có tên khác là mai địa thảo, hoa chân nến. Thuộc loại cây thân thảo, sống được lâu năm nếu được chăm sóc tốt, chiều cao của cây từ 20-90cm. Cây ngọc thảo cũng nằm trong top các loài hoa nhỏ, cánh đơn hoặc kép có nhiều màu như trắng, hồng, cam, đỏ, vàng, kem,.. hoặc đan xen nhiều màu. Hoa đơn có 4 cánh hoặc 6 cánh, ở phần rìa cánh như hình sóng lượn. Hoa kép cuộn xoáy trông cực kỳ duyên dáng giống hoa hồng. Do có màu sắc rực rỡ nên khi trồng hoa ngọc thảo sẽ tạo điểm nhấn trước hiên nhà, ban công. Bạn có thể trồng vào các chậu thông minh, chậu tròn hoặc các bồn gỗ, đặt hoặc treo ở lan can ban công trông thật lãng mạn. Hoa ngọc thảo có dáng buông rủ nên cũng thích hợp để trồng kiểu buông rủ trên các chậu treo, khi bạn nhìn ngang tầm mắt càng trở nên duyên dáng.

Nếu biết cách chăm sóc hoa ngọc thảo, cây sẽ rất sinh động, đầy sức sống và chơi được lâu dài. Không những có hoa đẹp, rực rỡ sắc màu, lá của cây ngọc thảo cũng biết cách tạo điểm nhấn. Lá hình bầu dục, nhọn đầu, mép có răng cưa, mọng nước xanh đậm mượt mà.

Là loài ưa bóng mát nên ngọc thảo rất hợp để trồng trong chậu đặt ở cửa sổ, bàn làm việc, phòng khách, phòng ăn, hoặc đặt ở ban công. Đây cũng được xem là giống thực vật “quốc dân” vì dễ trồng, được yêu thích ở mọi nơi, đem lại sinh khí cho ngôi nhà, giúp tinh thần gia chủ thêm yêu đời và thư giãn.

2. Cách chăm sóc hoa ngọc thảo

Là một loài cây dễ tính, nếu bạn biết cách chăm sóc hoa ngọc thảo, cây sẽ phát triển nhanh. Ngọc thảo thường được trồng bằng hạt, chỉ khoảng 2 tháng cây sẽ ra hoa. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây mà trong quá trình chăm sóc cây bạn cần lưu ý như sau:

- Ánh sáng:

Là loài ưa bóng mát nên không chịu được nắng gắt và ở nơi nhiệt độ cao. Vì vậy vị trí đặt chậu cây phải tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào, không gian trồng phải thoáng mát tránh làm cây bị cháy. Chính vì thế vào mùa hè, cây cần được che chắn ánh nắng. Nếu bạn muốn di chuyển từ ban công vào trung trong nhà, lưu ý cần trưng ở nơi có ánh sáng như cửa kính, cửa sổ và phải đưa cây ra ngoài khoảng 2-3 lần trong tuần để cây quang hợp

- Nhiệt độ:

Ngọc thảo là loài cây ưa khí hậu mát mẻ, chịu lạnh kém, chịu nóng kém. Nhiệt độ để cây phát triển tốt là từ 18 đến 25 độ C. Nếu nhiệt độ lạnh 0 độ C, cây sẽ ngừng sinh trưởng. Khi đó, chúng ta cần ủ ấm cho cây bằng đèn sưởi, dùng chăn, mền che chắn cho cây. Nếu nhiệt độ quá cao trên 40 độ C, rễ cây sẽ bị thối. Vậy nên nếu trồng ở miền Bắc, vào thời điểm nắng nóng của mùa hạ, cần di chuyển vào khu vực có bóng mát, tránh để ngoài trời kéo cây rất dễ bị hư hại.

- Đất trồng, nước tưới và cách chăm bón:

Đất trồng cây phải giàu dinh dưỡng, tươi xốp, dễ thoát nước. Là loài cây chịu úng kém nên khi trồng ngọc thảo, chúng ta cần có những biện pháp thoát nước tốt. Có thể lót sỏi ở đáy chậu, đục lỗ để nước thoát ra nhanh. Bên cạnh đó, ngọc thảo ra hoa rất nhanh nên chúng cần nhiều chất dinh dưỡng, đất càng giàu dinh dưỡng cây càng ra nhiều hoa. Ngoài ra, đây cũng là loài cây ưa bóng mát nên phải thường xuyên tưới ẩm, khi tưới lưu ý không để cây úng nước. Mùa hè tưới 1-2 lần/ngày còn vào mùa đông 2 ngày tưới nước 1 lần là đủ.

Khi cây mới phát triển tiến hành tỉa thưa, đến khi lớn khoảng 20cm thì để cây phát triển thêm nhiều nhánh mới. Khi rễ phát triển tốt, tiến hành bón phân cho cây định kỳ 2 tuần một lần, có thể sử dụng phân trùn quế hoặc phân vi sinh. Công thức 1kg phân với 3 lít nước, hòa phân vào nước sau đó lọc nước đem tưới cây.

Trong quá trình trồng và chăm sóc hoa ngọc thảo, bạn cần quan sát thường xuyên để phát hiện nhằm phòng trừ các loại sâu ưa gặm lá. Khi phát hiện vết đốm đen trên thân và chúng to dần ra đó là hiện tượng cây bị thối thân, khi đó cần di chuyển cây vào chỗ thoáng mát, có nắng.